



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด

เรื่อง ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement - In Place Recycling) สายบ้านสำโรงทาบ - บ้านสังแก ตำบลเสม็ด อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement - In Place Recycling) สายบ้านสำโรงทาบ - บ้านสังแก ตำบลเสม็ด อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๒ ช่วง มีประมาณงานดังนี้

ช่วงที่ ๑ กม.ที่ ๔+๑๖๐ ถึง กม.ที่ ๔+๘๒๐ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้าง ๑.๐๐ เมตร

รวมระยะทาง ๖๖๐.๐๐ เมตร

ช่วงที่ ๒ กม.ที่ ๕+๗๐๐ ถึง กม.ที่ ๗+๔๕๐ กว้าง ๕.๐๐ เมตร รวมระยะทาง ๑,๗๕๐.๐๐ เมตร

รวมระยะทางทั้งสิ้น ๒,๔๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๔๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด ราคาากลางของงานจ้างในครั้งนี้ เป็นจำนวน ๘,๑๑๔,๔๐๐.- บาท (แปดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอการรายอื่นที่เข้าเสนอชื่อเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๘
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกลิขสิทธิ์หรือความคุ้มครอง ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มครองเช่นนั้น
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นงานผลที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาเดียว โดยมีวงเงินไม่น้อยกว่า ๔,๐๕๗,๒๐๐.- บาท (-สี่ล้านห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน-) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด เชื่อถือ
๖. นิติบุคคลที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด จะต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

/๗.ผู้ประสงค์...

๗. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๙. เงื่อนไขเอกสารการประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E ๑/๒๕๕๙ เป็นส่วนหนึ่งของการประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement - In Place Recycling) สายบ้านสำโรงทาบ - บ้านสังแก ตำบลเสม็ด อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป หากไม่ไปฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม และดูสถานที่ก่อสร้างในวัน เวลา ดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมและดูสถานที่แล้วจะนำมาเป็นข้ออ้างข้อโต้แย้งใด ๆ ในภายหลังเพื่อการใดไม่ได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นเอกสารการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ (ห้องประชุมอำเภอสำโรงทาบ ชั้น ๒) คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการ ตรวจสอบคุณสมบัติ ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ (ห้องประชุมอำเภอสำโรงทาบ ชั้น ๒) และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นการเฉพาะโดยไม่เปิดเผยรายชื่อต่อสาธารณชน โดยจะจัดส่งประกาศรายชื่อให้ทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือทางโทรสาร

กำหนดเสนอราคาวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. จนถึงเวลา ๑๐.๓๐ น.

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ ๓,๐๐๐ บาท (-สามพันบาทถ้วน-) ได้ที่ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ในระหว่างวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. และดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th, และเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด www.abtsamed.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๕๕-๘๘๗๖ ในวันและเวลาราชการ

อนึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ลงนามในสัญญาจ้าง หากยังไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดจากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และสำหรับกรณีที่ไม่ได้การจัดสรรงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด สามารถยกเลิกการจัดจ้างได้ หรือมีการเปลี่ยนแปลงอื่นใด โดยผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประมูลฯ จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายนาครินทร์ สาทิพจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด